



TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE @ NHA TRANG

# NEWSLETTER

Tháng 05/ 2023

## Kính chào Quý Phụ Huynh

Các hoạt động chính trong tháng 5/2023:

- Từ ngày 8 -16/5: Học sinh toàn trường kiểm tra các môn học cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023
- Nhà trường làm hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) cho học sinh lớp 12 và xét tốt nghiệp trung học cơ sở (TNTHCS) cho học sinh lớp 9
- Trường dạy và học hoàn thành chương trình các môn theo kế hoạch năm học 2022-2023.
- Lớp 12 ôn tập các môn thi TNTHPT.  
Kính mong quý phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở các con ôn tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngày 27-29/6/2023.
- Ngày 19/5 học sinh cấp THCS của trường giao lưu bóng đá với học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ tại sân trường SVISNT
- 20/5 Ngày hội tuyển sinh tại trường SVISNT cho năm học 2023-2024
- Ngày 26/5 tổ chức ngày hội thả điều cho học sinh toàn trường
- Ngày 29/5 tổ chức tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (SKSSVTN) cho học sinh lớp 5 đến lớp 12.
- Học sinh tiếp tục học bơi theo lịch của kế hoạch năm học.

Kính chúc Quý vị Phụ huynh, các em học sinh, thầy cô giáo cùng anh chị em nhân viên của trường sức khỏe và bình an.

**Cô Nguyễn Thị Hạnh,**

**Hiệu Trường**

## NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Hiệu trưởng
- Cách luyện tiếng Anh trong kỳ nghỉ hè
- Tiết học môn Kỹ thuật thực hành
- Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học – sứ mệnh lớn trong thời đại mới



## CÁCH LUYỆN TIẾNG ANH TRONG KỲ NGHỈ HÈ

Thời điểm kết thúc năm học tại SVIS đang đến gần nên một số học sinh (hoặc phụ huynh) có thể thắc mắc làm thế nào để duy trì hoặc thậm chí cải thiện tiếng Anh hoặc các kỹ năng khác trong kỳ nghỉ hè. Lên kế hoạch làm một việc gì đó mỗi ngày là một ý kiến hay, vì vậy đây là một vài gợi ý:

### 1. Các khóa học hè:



Nhiều trung tâm cung cấp các lớp học hè cho cả học sinh tiểu học và trung học. Nhưng làm thế nào để chọn một trong những nơi tốt nhất?

- Xem xét sở thích của con bạn. Bước đầu tiên trong việc chọn trại hè phù hợp cho con là hỏi về những gì chúng muốn làm. Một số trại hè có chủ đề (kỳ nghỉ ở bãi biển, nhà thám hiểm, không gian, v.v.). Cố gắng tìm một chương trình khơi gợi sự quan tâm của con.

- Trại nghiên cứu. Cố gắng tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt (họ sử dụng sách gì, giáo viên là ai, có bao nhiêu

học sinh trong lớp càng tốt. Tìm các trại cung cấp các hoạt động mà con bạn quan tâm và sau đó tìm hiểu về ngân sách.

- Kiểm tra các biện pháp an toàn cho chuyến đi.

Các lớp học hè là một cách tốt và mang tính tương tác để con bạn tiếp tục học hỏi và thậm chí chúng còn có cơ hội kết bạn.

### 2. Xem phim có phụ đề tiếng Anh:



Một cách tuyệt vời khác để mở rộng vốn từ vựng của các em là xem phim ở chế độ CC. "CC" là viết tắt của "Close Captioning", có nghĩa là phụ đề tiếng Anh xuất hiện ở cuối màn hình. Phụ đề giúp các em nhìn rõ từ mà diễn viên nói trong khi đang nghe họ nói. Khi xem phim hoặc video trên YouTube hoặc Netflix, hãy tìm "CC" trong hộp ở cuối màn hình. Đây là một phương pháp tuyệt vời để hiểu và xác định từng từ, cũng như nhìn câu từ và nghe cách phát âm đúng. Các em có thể bấm tạm dừng và thực hành nói từ mới.

### 2. Đọc sách:

Một gợi ý cuối cùng là đọc sách. Đưa con bạn đến thư viện để khiến chúng hào hứng với sách hoặc tìm một trang web có tài liệu đọc miễn phí. Khuyến khích chúng đọc một ít mỗi ngày. Cố gắng tìm một chủ đề mà chúng quan tâm. Một gợi ý là nên có một dự án nhỏ sau khi đọc truyện, chẳng hạn như vẽ một bức tranh liên quan đến câu chuyện, diễn một cảnh nhất định hoặc tạo ảnh ghép hoặc sổ lưu niệm. Việc đọc sẽ giúp trẻ cải thiện phát âm, đánh vần và cả ngữ pháp nữa.

Chúc quý vị phụ huynh và các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và hiệu quả.

**Thầy Alex Patrick P. Meuleman**

**Giáo viên tiếng Anh**



## TIẾT HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Trong chương trình học – Lớp 5 hiện hành. Có lẽ với cả học sinh và giáo viên, môn học mang lại nhiều điều đặc biệt, sự thú vị, ấn tượng, chắc hẳn đó chính là môn Kỹ thuật.

Hoàn thành chương trình học Kỹ thuật 5, học sinh có thể tự nấu một số món ăn đơn giản nhưng lại không kém phần hấp dẫn, có thể tự thêu hoặc đính khuy tạo những hình xinh xắn, đáng yêu trên áo. Không chỉ vậy, học sinh còn có thể tự thiết kế và tạo những mô hình quen thuộc nhưng lại vô cùng dễ thương, bắt mắt hoặc tự tay trồng những chậu cây nhỏ xinh, xanh mướt....

Mỗi một giờ học, học sinh đều thích thú, hân hoan chờ đón và luôn sáng tạo không ngừng để tô điểm thêm sự hấp dẫn của môn học.

Cùng với các môn học khác, Kỹ thuật giúp cho học sinh rèn luyện thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì và an toàn. Học sinh có thể tự vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tự phục vụ nhu cầu của bản thân, giúp đỡ gia đình, cộng đồng xã hội.

**Cô Huỳnh Thị Quý Quý**

**Giáo viên Tiểu học**



## TƯ VẤN SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Theo tổ chức y tế thế giới, độ tuổi từ 10 đến 19, trẻ em bước vào tuổi vị thành niên bằng những dấu hiệu của tuổi dậy thì. Tuổi vị thành niên là giai đoạn nảy sinh nhiều rối nhiễu về tâm lý nhất so với các lứa tuổi khác.

Chính vì vậy, hàng năm nhà trường có tổ chức tư vấn sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh nam và nữ từ lớp 5 đến lớp 12. Nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho các em học sinh đang ở trong giai đoạn phát triển. Qua các buổi tư vấn này, các em nắm bắt các điều cần lưu ý để bản thân tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ý thức được sự thay đổi từ thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, các buổi tư vấn sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên còn giúp các em giải đáp những thắc mắc của bản thân mà chưa biết bày tỏ cùng ai. Cung cấp cho các em những biện pháp và cách sử lý an toàn khi bản thân gặp phải những vấn đề khác trong độ tuổi dậy thì.

Các buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên diễn ra trong tâm trạng cởi mở, thân thiện và vui tươi khiến cho các em không bị e ngại khi giải đáp những thắc mắc tế nhị của bản thân, đồng thời tạo ra môi trường thân thiện và an toàn trong nhà trường.

Xin chia sẻ một vài hình ảnh trong các buổi tư vấn.

Kính chúc quý phụ huynh và các em học sinh nhiều sức khỏe.

**Thầy Nguyễn Trung Tĩnh**

**Giáo viên Vật Lý**



## **GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - SỨ MỆNH LỚN TRONG THỜI ĐẠI MỚI**

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện cho mỗi học sinh. Khoa học giáo dục ngày nay đã khẳng định mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội công nghiệp, hiện đại thì phải học và học không chỉ để có kiến thức mà còn để tự khẳng định (Learn to Be), học để cùng chung sống (Learn to Live together), học để biết (Learn to Know), học để hành (Learn to Do)."

Tại Việt Nam, học sinh tiểu học vẫn được thầy cô truyền đạt về kiến thức, kinh nghiệm của những kỹ năng sống cần thiết. Nhưng vì không ít bé vẫn còn ỷ lại vào ba mẹ và thời gian rèn luyện kỹ năng sống chưa đủ nhiều khiến hiệu quả để bé tiếp thu kiến thức chưa tốt. Không những thế, học sinh tiểu học ở nước ta vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế trong việc được dạy các kỹ năng sống từ phía gia đình. Vẫn rất ít gia đình quan tâm đến vấn đề này hoặc có nhiều trường hợp quan tâm không đúng cách khiến phản tác dụng.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học đóng vai trò hết sức quan trọng trong xã hội hiện nay. Theo UNESCO, ba yếu tố hợp thành năng lực của con người là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó, hai yếu tố thuộc về kỹ năng sống có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp,...

Dựa trên định nghĩa này, chúng ta có thể kết luận rằng kỹ năng sống cho học sinh tiểu học là tập hợp các kỹ năng giúp trẻ thích nghi với cuộc sống và môi trường học. Điển hình như cách ứng xử với thầy cô, bạn bè, giao tiếp, diễn đạt, kỹ năng tổ chức, chuẩn bị thức ăn, vệ sinh cá nhân,...

Giáo dục cho các em kỹ năng sống của học sinh tiểu học để giúp trẻ phát triển những thói quen tích cực, tự tin thể hiện bản thân, không ngại đối mặt với thách thức trong mọi tình huống.

Trẻ em cần được giáo dục kỹ năng sống ngay từ nhỏ để tạo nền tảng cho sự thành công sau này.

Rèn luyện kỹ năng sống trẻ tiểu học là vô cùng cần thiết và đòi hỏi sự quan tâm đầy đủ, toàn diện. Vì vậy sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường là vô cùng quan trọng để giúp trẻ hình thành và phát triển các kỹ năng.

### **Cô Dương Thị Thu Hạnh**

#### **Giáo viên Tiểu Học**

